

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 12 - 14 มีนาคม 2559

เรื่อง

1. ไทย-เขมรพัฒนาความร่วมมือ เพิ่มประสิทธิภาพผลิต-
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
2. นายกฯใช้หลักพอเพียง แบ่ง4ส่วนแก้ภัยแล้ง ขนน้ำช่วยคนกาญจน์
3. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ภาคกลาง
4. น้ำเค็มทะลักพื้นที่เกษตร 12 จังหวัดอ่วม! สวนกล้วยไม้ถูกดองเกลือ
5. กนอ.ชี้สินค้าทางการค้า คัก ตปท.จ้องลงทุนเพียบ
6. คอถัมภ์ ทั่นสถานการณ์: เตรียมเสนอชื่อผู้ว่า กยท.คนแรกอังคารนี้
7. กรมประมงเดินหน้าแจกสัตว์น้ำฤดูแล้งคาดเสร็จในเดือนนี้
8. คอถัมภ์ ทั่นประเด็น: อคส.เดินหน้าผลิตข้าวถุงช่วยชาวสวนยาง
9. เอกชนลุ้น'บิ๊กตุ'ไฟเขียวเคาะร่วม'ทีพีพี'4เม.ย.นี้
10. ภาพข่าว: ครบรอบ 41 ปี

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า

มติชน

เดลินิวส์

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

โพสต์ทูเดย์

คมชัดลึก

ผู้จัดการรายวัน

มติชน

คมชัดลึก

ไทย-เขมร'พัฒนาความร่วมมือ

● เพิ่มประสิทธิภาพผลิต-ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้เข้าร่วมกับคณะผู้แทนของไทยซึ่งนำโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย กัมพูชา เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ระหว่างไทยและกัมพูชา เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา เพื่อสนับสนุนแนวทางในการสร้างเสริมและพัฒนาความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตไปพร้อมกัน โดยในระยะแรกจะเน้นความร่วมมือในสาขาสำคัญ 3 สาขา ประกอบด้วย การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข

สำหรับแผนงานความร่วมมือด้านการเกษตร ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการหารือร่วมกันระหว่าง

นายกรัฐมนตรียของทั้งสองประเทศ ในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศไทยของ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรียและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชาได้เสนอจะขอรับการสนับสนุนความร่วมมือด้านเกษตรจากไทยในประเด็นสำคัญ ดังนี้

- 1) การเสริมสร้างความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร
- 2) การพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์การเกษตรในประเทศกัมพูชา
- 3) การปรับปรุงและเสริมสร้างการผลิตและการจัดการด้านประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
- 4) ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการค้าสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และ
- 5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการเกษตร

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างแผนงานความร่วมมือด้านการเกษตรดังกล่าว รวมถึงกลั่นกรองและกำหนดโครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน

และวัตถุประสงค์ที่เห็นว่าสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลา 3 ปี และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นจึงจะหารือกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อออกแบบและจัดทำรายละเอียดโครงการ (Project Design) ต่อไป

นายกษัยใช้หลักพอเพียง
แบ่ง4ส่วนแก้ภัยแล้ง
ชนน้ำช่วยคนกาญจน์
‘บิกตู’ดึงปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง แบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่แก้ภัยแล้ง แบ่งเป็น
4 ส่วน ทำการเกษตรและใช้
ประโยชน์ (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

ภัยแล้ง

‘บิกตู’แจงหลักปรัชญาพอเพียง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งว่า รัฐบาลเน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ไม่เพียงพัฒนาความรู้ เปลี่ยนมุมมอง ให้รู้จักการทำอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพราะการทำสิ่งเดิมๆ อาจจะทำให้ปัญหาขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าภัยธรรมชาติมากขึ้นทุกปี เราต้องใช้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ เรามีแนวทางการจัดสรรที่ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งเป็น 4 ส่วน เพื่อทำการเกษตรและใช้ประโยชน์ มีอัตราส่วน 3:3:3:1 หมายความว่า 30 30 30 แล้วก็ 10

“3 แรก หรือ 30% แรก เป็นการขุดสระเก็บกักน้ำในฤดูฝน ให้มีน้ำใช้ตลอดปี รวมทั้งการปลูกพืชน้ำกินได้หรือเลี้ยงปลา ผักบุ้ง ผักกระเฉด อีก 30% ที่ 2 ปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารสำหรับครอบครัว เพียงพอตลอดปี ไม่ต้องซื้อหา แต่ถ้ามีเอะปลูกขายได้ น้ำน้อยก็ปลูกขายไม่ได้ ปลูกกินอย่างเดียว ลดค่าใช้จ่าย และสามารถพึ่งตนเองได้ ส่วน 30% ที่ 3 คือการปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร เหมือนไร่นาสวนผสม ผสมผสาน

กัน หลากหลายในพื้นที่เดียวกันของแต่ละครอบครัว กินเอง เหลือนำไปขาย เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ครัวเรือน และอีก 10% เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกบ้านอะไรต่างๆ รวมทั้งอาจจะจัดทำคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะชำ ฉางเก็บผลิตผลทางการเกษตรของครัวเรือนที่จะช่วยให้เราเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่เดือดร้อนจากภัยแล้งมากนัก หรือสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน” พ.อ.ประยุทธ์กล่าว

เอามาประยุกต์เพราะน้ำน้อยลง

“ต้องนำมาประยุกต์ใช้เพราะน้ำเราน้อยลงพื้นที่เราก็กว้าง เลี้ยงไหมไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ถ้าเราทำในครัวเรือนได้ก็ทำไปตามหลักการเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น 3/3/3/1 เดิมในแต่ละบ้านอาจจะเป็นของชุมชนก็ได้ เป็นของหมู่บ้านก็ได้ เป็นของกลุ่มเกษตรกรก็ได้ ตรงไหนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องใช้น้ำมากได้ก็เป็น 3 แรก อันที่สองก็ไม่ได้ น้ำน้อย ก็ไปใช้พืชที่ใช้น้ำน้อย อันที่สามก็เป็นเรื่องของอาชีพอื่นๆ อาจจะมีการแปรรูปรวมกลุ่มอะไรต่างๆ เพื่อจะเพิ่มรายได้ให้ อันที่สี่คือเรื่อง 1 นั้น ก็อาจจะเป็น 1 ที่ไม่ใช่เฉพาะบ้านเดี่ยว เป็นของชุมชนทั้งกลุ่ม ทั้งหมู่บ้านนะ ครับ ทำนองนี้ เอาพื้นที่มาเป็นตัวกำหนด ให้เป็น 3:3:3:1 อาจจะเป็นตำบล อำเภอ จังหวัด ถ้าเราบริหารจัดการกันให้ถูกต้อง จะมีทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำในทุกพื้นที่ เริ่มจากในบ้านมาก่อน 3:3:3:1 ในบ้าน แล้วก็ 3:3:3:1 ในพื้นที่ตามความแตกต่างของดิน ของน้ำ ของอากาศ ถ้าเราสามารถจัดทำเรียกว่าโซนนิ่งพื้นที่ได้ ให้สอดคล้องกับแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ โดยการประยุกต์ ให้เหมาะสม”

พ.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า เรื่องของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมีความจำเป็น ทุกคนต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ไม่ว่าจะวาระใดก็ตาม สนุกสนานได้ รื่นเริงได้แต่ต้องพอเพียง ถ้าจะเล่นน้ำกันขนาดนั้นเหมือนทุกปี สนุกสนาน รื่นเริง แต่หลังจากสนุกสนานแล้วเราจะต้องมาเสียใจว่าเราไม่มีน้ำกิน จะทำยังไง ไปคิดเอาเอง โบราณกาลไม่ใช่แบบนี้ด้วยซ้ำไป ในเรื่องการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประพรมน้ำ ให้พรกัน แล้วก็ครีครวหรือสอมควร จัดกิจกรรม จัดความรื่นเริงต่างๆ ได้ ไม่ใช่ต้องเอาน้ำสาดกันอย่างเดียวโครมๆ ไม่ใช่ลงไปคิดดูขอความร่วมมือกัน

ปฏิบัติการ‘ฝนหลวง’ไปได้ดี

เมื่อเวลา 10.45 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสวย ลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง พร้อมตรวจโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างที่ประตูระบายน้ำห้วยหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าหนองคาย นำส่วนราชการให้ข้อมูล

นายธีรภัทรกล่าวว่า จากการบินสำรวจต้นน้ำที่ห้วยหลวง จ.อุดรธานี เรื่อยมาจนถึงจ.หนองคาย พบว่าประชาชนและภาครัฐช่วยกันบริหารจัดการน้ำด้วยการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำในลำห้วยก่อนจะไหลลงแม่น้ำโขงได้ดี ประชาชนมีการเก็บกักน้ำในบ่อน้ำขนาดเล็กเพื่อลำเลียงน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะผู้ว่าหนองคายบริหารจัดการน้ำได้ดี ทำให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การประมง หนองคายจึงไม่ได้รับผลกระทบและไม่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แต่อาจมีบางพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนินอาจมีปัญหาบ้างขึ้นกับสภาพพื้นที่

“ภาพรวมทั้งประเทศขณะนี้ สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่วิกฤตค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากน้ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ เหลือปริมาณน้ำ 2,800 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากที่ควรจะมีน้ำประมาณ 10,000 ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทานและกระทรวงมหาดไทย ได้บริหารจัดการน้ำคาดว่าน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศยังพอเพียง แต่ต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ ส่วนการทำฝนหลวงนอกจากพื้นที่ภัยแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ทั่วไปแล้ว โชนนอก 23 จังหวัด ทางนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปฏิบัติการทำฝนหลวงตลอดเวลา ขณะนี้ตั้งจุดปฏิบัติการที่ จ.นครสวรรค์ ขอนแก่น และนครราชสีมา หลายพื้นที่การดำเนินการฝนหลวงได้ผลดี มีน้ำเข้าพื้นที่เขื่อนเพิ่มมากขึ้น

กัวมพะเยาวิกฤต-หวั่นประชาชน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าพะเยา เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำในพื้นที่ สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำในกัวมพะเยาเข้าขั้นวิกฤตจากภาวะปัญหา

ภัยแล้ง พบปริมาณน้ำเหลือ 13.8 ล้าน ลบ.ม. จากระดับกักเก็บเดิมที่มีอยู่ไม่น้อยกว่า 33.48 ล้าน ลบ.ม. เกรงว่าน้ำที่เหลือจะไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ก่อนจะถึงช่วงฤดูฝน หรือในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้

พญ.จิราพร ภัทรนุภาพร ผอ.โรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่า โรงพยาบาลต้องใช้น้ำประปาวันละ 1,500 ลบ.ม. เมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมปีที่แล้ว โรงพยาบาลได้สูบน้ำจากกว๊านพะเยามาใช้คิดเป็น 85% ของการใช้น้ำในโรงพยาบาล หลังจากนั้นในกว๊านพะเยาแห้ง จึงหันไปให้บริการกับทางประปาพะเยา และขณะนี้เตรียมขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ของโรงพยาบาล

ที่ จ.พิษณุโลก ที่ฟาร์มควายยักษ์ บิ๊กไอซ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสายพันธุ์กระบือ หรือควายไทย ให้มีขนาดใหญ่ ลำสุด ฟาร์มได้ทำปลักเทียมให้ควายได้พักผ่อนคล้ายร้อนกว่า 20 ปลัก และมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลในการสูบน้ำใต้ดินมาให้น้ำกับเจ้าควายไทยอีก 3 บ่อ เพื่อคลายความร้อน

นครขอนแก่นชู'ซิดแทนสาด'

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และผู้เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำพอง-น้ำชี จ.ขอนแก่น ว่าขณะนี้ขอนแก่นเข้าสู่สภาวะขาดแคลนน้ำทั้งจังหวัด อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำหลักใช้ในการผลิตน้ำประปาเหลือไม่เพียงพอ สถานการณ์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำ 626.94 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่าง ใช้งานได้เพียง 45.27 ล้าน ลบ.ม. คาดการณ์ว่าจะมีน้ำใช้ไปได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ขณะที่การผลิตน้ำประปาขอนแก่นอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ เพราะอาจต้องใช้น้ำกันเขื่อนมาผลิตน้ำประปาในเขต อ.เมืองขอนแก่น พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรงดเลี้ยงปลากระชังในลำน้ำพองและลำน้ำชี

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ขอนแก่นเจอวิกฤตภัยแล้งหนักสุดในรอบ 20 ปี และเกิดความกังวลอย่างมากในช่วงสงกรานต์ที่จะไม่มีน้ำให้แต่ยืนยันจัดงานต่อไปให้เล่นน้ำแบบประหยัดที่สุด ชูแคมเปญ "ซิดแทนสาดช่วยชาติ

ประหยัดน้ำ" ให้เล่นน้ำแบบมีสติไม่ปล่อยให้ลูกหลานตัวเล็กๆ ฉีดน้ำสายยางจากก๊อกน้ำทั้งวันให้ฉีดน้ำจากสายยางเป็นเวลาด้วย ขอยืนยันว่าในเดือนเมษายนปีนี้มีน้ำเล่นสงกรานต์ แต่ต้องเล่นแบบประหยัดน้ำให้มากที่สุด

นาข้าวอุทัยฯทิ้งยืนต้นตาย

ที่ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรง น้ำในแหล่งกักเก็บหลายแห่งทยอยแห้งขอด เช่นในพื้นที่ หมู่ 7 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง พื้นที่การเกษตรถูกทิ้งร้างว่างเปล่าทั้งหมู่บ้าน พบต้นข้าวกว่า 30 ไร่ ในสภาพยืนต้นตายแห้งกรอบ

นายเอกศิษฐ์ คักดีดีธนาภรณ์ ผอ.โครงการเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตรวจสอบระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้นอยู่ที่ 14.60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขณะที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวอยู่ที่ 5.96 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งระดับน้ำดังกล่าวนี้พ้นจากจุดวิกฤต ที่ 14.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว แต่อยู่ในสภาวะของภัยแล้งเนื่องจากเป็นแผนการจัดสรรน้ำของกรมชลประทานที่ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้จนถึงวันที่ 30 เมษายน สำหรับรักษาระบบนิเวศผลัดน้ำเค็มและผลิตน้ำประปา รวมไปถึงการสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

ทหารกาญจนบุรี-ปราจีนฯขนน้ำช่วย

เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.ณัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษากองทัพบก พร้อม พล.ต.ธรรมบุญ วิถี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ นำกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 6 คัน เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน บ้านลำพลา ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ที่กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล ร.2 รอ.) ค่ายพระหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.อ.สุชสรศักดิ์ หนองบัวล่าง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล ร.2 รอ.) เป็นประธานพิธีปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำ โดยสนับสนุนน้ำให้กับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, พื้นที่

อ.ศรีมโหสถ อ.บ้านสร้าง อ.นาดี และเทศบาลตำบลนาดี

ด้านนายศิระ ศิริสูงเนิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ภาวน้ำเค็มหนุนแม่น้ำปราจีนบุรี ได้หนุนผ่าน จ.ฉะเชิงเทรา เข้าปากน้ำบางปะกง ผ่านพื้นที่ อ.บ้านสร้าง สภาพน้ำเค็มทั้งอำเภอ ระดับค่าความเค็มน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่ที่ 5 มิลลิกรัม/ลิตร และผ่านถึงพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี ระดับค่าความเค็ม 3 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภค ทำเกษตรกรรมและการผลิตน้ำประปาได้ในขณะนี้

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ภาคกลาง

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พร้อมรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยนาท นายบรรเจ็ด อนุเวช เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เกษตรจังหวัด
ชัยนาท ขลประทานจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการ
โครงการเขื่อนเจ้าพระยา ร่วมลงพื้นที่
ตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม 8 มาตรการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของรัฐบาล ณ เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท เมื่อวันก่อน

ผลการติดตามพบว่า ยังมีการระบายน้ำ
ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาตามปกติและยังไม่มีปัญหา
และอุปสรรคจากการดำเนินงานตาม 8 มาตรการ



แก้ไขปัญหภัยแล้งของรัฐบาล นอกจากมีการ
ระบาคของโรคพืชบางชนิดที่ทำให้ผลส้มโอร่วง

การนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยัง
ได้ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รอง
อธิบดี และข้าราชการระดับสูงของกรมวิชาการ

เกษตร เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคืบหน้า
มากกว่าที่ผ่านมา

พร้อมเยี่ยมชมการแสดงผลงานของ
ศูนย์วิจัยพืชไรและศูนย์วิจัยพืชสวนทั่วประเทศ
ที่นำผลงานวิจัยเด่นมาแสดง ซึ่งทุกหน่วยงานที่นำ
ผลงานมาจัดแสดงล้วนมีนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วย
เหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ดังเช่นมูอ
นิทรรศการของสหกรณ์โมเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด
จ.ตาก ที่ได้ขยายผลงานวิจัยของงานด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ดี ที่เหมาะสมต่อการเพาะ
ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน

ให้ผลผลิตดี ตรงตามความต้องการ และสะดวก
ทั้งปลูกและเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรในพื้นที่ชื่นชอบ
มาจัดแสดง

ทั้งนี้ปลัดกระทรวงเกษตรฯได้ให้ความ
สนใจสอบถามถึงขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
ของสหกรณ์โมเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด และช่อง
ทางการจำหน่ายทั้งเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตเพื่อ
เป็นอาหารสัตว์

จากนั้นตรวจเยี่ยมแปลงนาของนาย
แดง นิลกุล เกษตรกรที่ปลูกข้าวเหนียวแทนการ
ปลูกข้าวนาปรัง โดยปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่ 9 ไร่
คาดว่าจะมีรายได้เมื่อหักต้นทุนแล้วเหลือกำไร
ประมาณไร่ละ 3,500 บาทอีกด้วย.

น้ำเค็มทะเลลึกพื้นที่เกษตร

● 12 จังหวัดอ่วม!สวนกล้วยไม้ถูกดองเกลือ

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากน้ำในเขื่อนซึ่งเป็นต้นทุนของน้ำจืดด้านการเกษตรมีปริมาณลดลง ส่งผลให้น้ำทะเลหนุนสูงมาก จนทำให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่แม่น้ำหลายแห่งในพื้นที่เกษตร 12 จังหวัด ได้แก่ จ.นครปฐม, สมุทรสาคร, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, ฉะเชิงเทรา, นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแถบปากแม่น้ำใน 4 ลุ่มน้ำสำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำบางปะกง ทั้งนี้ มีอำเภอที่คาดว่าจะเสี่ยงภัยต่อน้ำเค็ม จำนวน 40 อำเภอ 187 ตำบล เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 173,888 ไร่

“จากการสำรวจสภาพน้ำเมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามี 3 พื้นที่ที่มีค่าความเค็มสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ น้ำท่าไข ลุ่มน้ำบางปะกง ซึ่งมีค่าความเค็มสูงถึง 19.73 กรัมต่อลิตร รองลงมาคือที่จุดตรวจวัดประจวบคีรีขันธ์บางขนาก มีค่าความเค็มสูงถึง 9.4 กรัมต่อลิตร ในขณะที่ค่าความเค็มประจวบคีรีขันธ์กระทุ่มแบน มีค่าความเค็มอยู่ในลำดับที่สามเท่ากับ 8.60 กรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าความเค็มที่สูงกว่าระดับมาตรฐานสำหรับพืชสวน เช่น กล้วยไม้ ส้ม ฝรั่ง โดยไม่สามารถนำน้ำที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐานไปใช้ในการเกษตรเติบโตได้”

สำหรับสวนกล้วยไม้ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยน้ำเค็ม ขณะนี้ได้งดสูบน้ำเข้าสวนกล้วยไม้แล้ว โดยทางสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ได้ประสานงานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวกสำนักงานชลประทาน เพื่อขอรถบรรทุกน้ำสนับสนุนจำนวน 2 คัน โดยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรสวนกล้วยไม้ อ.กระทุ่มแบน จำนวน 47 ราย.

กนอ.ชี้นิคมฯยางคึกคัก

● ตปท.จ่อลงทุนเพียบ

นายวีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยในงานลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริม นวัตกรรมยางพารา ในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราว่า ขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติและในประเทศกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และชิ้นส่วน, ถุงยางอนามัย, ถุงมือยาง, ยางคอมปาวด์ (การนำนวัตกรรมปรับคุณสมบัติ ยางให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค) เป็นต้น แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในนิคมฯ การยาง ที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการรองรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอและเป็นแหล่งที่รัฐบาลให้การส่งเสริม

ทั้งนี้กระแสของนิคมฯ การยางเป็นที่สนใจจากนักลงทุนอย่างมาก เบื้องต้นจะมีนักลงทุนจากประเทศมาเลเซียประมาณ 15 รายจะขอเข้าพบนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อขอรับทราบนโยบายการลงทุนในนิคมฯ ยางพารา ขณะเดียวกัน กนอ.ก็เตรียมที่จะไปโรดโชว์ในประเทศจีนและญี่ปุ่น เพื่อชักจูงนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาลงทุนในไทย เพราะทราบว่านักลงทุนทั้งสองประเทศมีความสนใจเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในส่วนของนักลงทุนเงินที่ได้เข้ามาดูพื้นที่นิคมฯ การยางได้ตั้งข้อสังเกต 3 ข้อ ก่อนตัดสินใจมาลงทุน คือเรื่องของแหล่งวัตถุดิบจะมีเพียงพอหรือไม่, แหล่งผลิต แรงงานและความปลอดภัย

โดยในส่วนของวัตถุดิบและแรงงานเฉพาะทางนั้นคงไม่มีปัญหา ขณะที่ด้านการปลอดภัยทาง กนอ.ก็ได้นำนักลงทุนจีนไปสำรวจตลาดในภาคใหญ่เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานการณ์มีความปลอดภัย

“นิคมฯ การยางพาราจะมีพื้นที่ 755 ไร่ ล่าสุดได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการฯ วงเงิน 1,450 ล้านบาทเพื่อเตรียมเดินหม่าในการพัฒนาก่อสร้างนิคมฯ ยางพารา ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาลคาดว่าจะเสร็จในปี 61 และจะมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาก่อสร้างโรงงานได้ในเดือน ก.ย. 59 ก็สามารถประกอบกิจการภายในเดือน ก.ค. 60 โดยเป้าหมายโรงงานที่จะเข้ามาลงทุนภายในนิคมฯ ยางพารา ทั้งสิ้น 70 โรงงาน ภายใน 5 ปี หรือปี 64 รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท เบื้องต้นคาดว่าจะในแต่ละปีนิคมฯ ดังกล่าวจะใช้ยางพารามาแปรรูปไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัน”

นายวีรพงษ์ กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของนิคมฯ การยางพารา คือ เกษตรกรในพื้นที่จะได้ รับประโยชน์เพราะขายน้ำยางดิบได้สะดวก, ราคา ยางพาราจะปรับตัวดีขึ้น, ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ยังได้อานิสงส์จากการที่ กนอ. มีโครงการที่จะก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป ซึ่งเอสเอ็มอีสามารถนำเครื่องจักรเข้ามาติดตั้งได้ และมีตลาดรองรับทันทีเพราะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ได้ง่าย เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในนิคมฯ การยางพาราโดยผู้ที่เช่าพื้นที่ กนอ. มีโปรโมชันฟรี 5 ปีแรก สำหรับโรงงานผลิตยางทั่วไป หากเป็นผู้ผลิตยางคอมปาวด์จะฟรีใน 5 ปีแรก ส่วนการซื้อพื้นที่จะมีส่วนลด 15% และหากซื้อมากกว่า 1 แปลง (6-10 ไร่) ก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเป็น 20% ส่วนของเอสเอ็มอีที่เข้ามาลงทุนในนิคมฯ การยาง จะมีอัตราค่าเช่าพื้นที่ 60-150 บาทต่อ ตร.ม.ต่อปี



วิวัฒน์ ไชยพันธ์

ล่าสุด กนอ.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และนิคมอุตสาหกรรม และข้อตกลงสินเชื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมกิจการยางแปรรูปครบวงจร.



เตรียมเสนอชื่อผู้ว่า กยท.คนแรกอีกครั้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 มี.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอชื่อ นายธีรวัช สุขสะอาด เป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คนแรกให้ ครม.เห็นชอบ โดยนายธีรวัชจะต้องทดลองงานเป็นเวลา 6 เดือน หากผ่านการทดลองงานก็จะเซ็นสัญญาว่าจ้างต่อไป

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวถึงการส่งมอบยางให้บริษัท ชิโนเคม ตามข้อตกลงซื้อขายยางระหว่างรัฐบาลไทยและจีน 2 แสนตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือโครงการรถไฟไทย-จีน ว่า กยท.จะส่งมอบยางงวดแรก 1.7 หมื่นตัน ให้ชิโนเคมภายในเดือน เม.ย.นี้

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กยท.จะส่งมอบยางงวดแรก 1.7 หมื่นตัน ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-20 พ.ค. โดยยางที่ส่งมอบจะเป็นยางใหม่ และซื้อขายกันที่ราคาตลาดโตคอมและไซคอม 2 เดือนก่อนส่งมอบ ซึ่ง กยท.มั่นใจว่าจะหายางใหม่มาส่งมอบให้จีนได้ตามสัญญาแน่นอน แม้ว่าขณะนี้จะเป็นช่วงยางปิดกรีตซึ่งมียางออกสู่ตลาดน้อย

กรมประมงเดินหน้า แจกสัตว์น้ำฤดูแล้ง คาดเสร็จในเดือนนี้

● กรมประมงเดินหน้าแจกปัจจัยการผลิตด้านการประมง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 หลังจากช่วยเหลือไปแล้ว 45% พบว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำรอดกว่า 80%

น.ส.จुอะดี พงศ์ณรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมแจกปัจจัยการผลิตและสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงภายใต้โครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้งในพื้นที่เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ว่า ได้ดำเนินการไปกว่า 45% ทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน และการเลี้ยงกบในกระชัง โดยแต่ละจังหวัดทยอยแจกพันธุ์ปลาดุก พันธุ์กบ อาหารสัตว์น้ำ และพลาสติกทำบ่อ รวมถึงการเดินทางจัดอบรมให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมแก่เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 31,685 ราย และมีการติดตามความก้าวหน้าผลการเลี้ยงเพื่อนำ

มาประเมินทำเป็นข้อมูลรายบุคคลต่อไป ซึ่งเท่าที่ลงพื้นที่ประเมินพบว่าผลผลิตสัตว์น้ำมีอัตราการรอดสูงถึง 80% ส่วนที่เหลือจังหวัดอื่นๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 นี้

นอกจากนี้กรมประมงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานให้กรมและศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุกสัปดาห์ และหากเกิดผลกระทบทางด้านประมงให้เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า รวมถึงให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรอบด้านและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้เงินอุดหนุนราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีตามความจำเป็นและเหมาะสม



ทันประเด็น

อคส.เดินหน้าผลิตข้าวถุงช่วยชาวสวนยาง

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยถึงโครงการข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำว่า ขณะนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ผ่านความเห็นชอบแผนการผลิต และกระจายข้าวดังกล่าวของอคส.แล้ว คาดว่า จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 มี.ค.นี้ จากนั้น สมาคมข้าวถุงไทย จะสามารถผลิตได้ภายใน 7 วัน และนำมากระจายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ต่างๆ ได้ทั้ง 802,863 ครัวเรือนตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้เป็นต้นไป เตรียมเสนอแผนผลิต-กระจายข้าวถุงช่วยสวนยางเข้าครม. 22 มี.ค.นี้ คาดเริ่มกระจายถึงมือเกษตรกรเดือนเม.ย.นี้ เป็นต้นไป พร้อมวางระบบตรวจสอบรัดกุม ไขว้ความโปร่งใส

เอกชนลุ้น'บิกตู'ไฟเขียว เคาะร่วม'ทีพีที'4เม.ย.นี้

รอมว.อุตุฯเผยผลโรดโชว์'ญี่ปุ่น-มะกัน-รัสเซีย-เบลารุส'สนลงทุน
ไทย 9 คลัสเตอร์หวังใช้ไทยเป็นฐานเจาะตลาดอาเซียน เอกชน
ลุ้นประชุม'พคค.'ประกาศไทยร่วม'ทีพีที' (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ร่วม'ทีพีที'

จ่อขงกรม.รื้อภาษี'เงินได้-ที่ดิน'

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กำลังเร่งสรุปการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาพร้อมทั้ง 2 ฉบับ โดยการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเพิ่มทั้งการหักค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพิ่มค่าลดหย่อนบางส่วน แต่จะไม่ปรับเพดานสูงสุดที่ 35% ลง เพราะอาจถูกมองว่าช่วยคนรวย แต่จะขยายช่วงรายได้การเสียภาษีให้กว้างขึ้น และปรับอัตราสูงสุดที่เสียภาษี 35% จาก 4 ล้านบาทให้สูงขึ้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่จะไม่ลดอัตราสูงสุดที่ 35% เพราะอาจถูกวิจารณ์ว่าไปช่วยคนรวย และหากลดลงมาที่ 30% จะทำให้รายได้ของกรมสรรพากรหายไปหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีสัดส่วน 18% ของรายได้รวมของกรม โดยปีที่ผ่านๆ กลุ่มคนที่เสียภาษีสูงสุด 35% หรือมีรายได้สุทธิสูงกว่า 4 ล้านบาทมีประมาณ 24,709 ราย

เพิ่ม'ค่าจ่าย-ค่าลดหย่อน'หักภาษี

แหล่งข่าวกล่าวว่า แนวทางที่กรมสรรพากรประเมินแล้วคือ ขยายช่วงเงินได้ให้กว้างขึ้น และปรับรายได้สุทธิสูงสุดจากมากกว่า 4 ล้านบาทที่เสียภาษี 35% เป็นรายได้สุทธิมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายในอัตรา 35% ส่งผลให้ช่วงเงินได้ที่เคยจ่ายภาษีในอัตรา 30% จาก

ที่กำหนดไว้ 2-4 ล้านบาท ขยับขึ้นเป็น 2-5 ล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลปัจจุบันอยู่ที่ 40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 6 หมื่นบาท/คน/ปี ปรับเพิ่มเป็น ไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี และปรับเพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวที่ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 3 หมื่นบาท/คน/ปี เป็นอัตราสูงมากกว่าเท่าตัวของปัจจุบัน การเพิ่มการหักรายจ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าวจะทำให้ภาระของคนที่มียาได้น้อยและยังมีภาระต้องชำระภาษีลดลงไปมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ปัจจุบันเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 10% หรือช่วงเงินได้ต่อปีไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นผู้เสียภาษีส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเพิ่มค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าว

ดันภาษีที่ดินช่วยกระจายถือครอง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะพยายามทำให้ประชาชนยอมรับที่จะต้องมีการกระจายถือครองทรัพย์สินบ้านและที่ดิน จากก่อนหน้านี้ยังมีเสียงต่อต้านค่อนข้างมากจนต้องถอยกลับมาแนวคิดใหม่คือจะทำให้ภาระเจ้าของทรัพย์สินมีภาระไม่สูงไปกว่าภาระที่เคยจ่ายในระบบภาษีบำรุงท้องที่ในปัจจุบัน ซึ่งมีช้อยยกเว้นค่อนข้างกว้าง โดยคนที่มียาที่ดินตั้งแต่ 50 ตารางวา จนถึง 5 ไร่ (แล้วแต่ทำเลที่ตั้งในเมืองหรือชนบท) ได้รับการยกเว้นภาระภาษีบำรุงท้องที่โดยภาษีบำรุงท้องที่ยังมีปัญหาราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้ประเมินภาษี โดยปัจจุบันใช้ฐานราคาที่ดินปี 2520-2524 แต่ปัจจุบันราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงไปมาก

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้โครงสร้างภาษีบำรุงท้องที่ยังมีลักษณะถดถอย กล่าวคือ คนที่มีที่ดินในราคาสูงเสียภาษีต่ำกว่าคนที่มียาที่ดินในราคาที่ต่ำกว่า โดยราคาที่ดินที่ต่ำกว่าไว้

ละ 3 หมื่นบาท เสียในอัตรา 0.50% แต่ราคาที่ดินที่เกินกว่าไร่ละ 3 หมื่นบาท จ่ายในอัตราเพียง 0.25% เท่านั้น กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะมาแทนที่กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่นั้น นอกจากต้องการเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐแล้ว ยังช่วยกระจายการถือครองที่ดินด้วย โดยอัตราภาษีจะสูงสำหรับที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า คน 1% ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน ถึง 23.74% ของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินทั้งหมด

ยังไม่เจอ'โนมินี'เขตศก.แม่สอด

นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีบริษัทต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจไทยแบบตัวแทนอำพราง (โนมินี) ซึ่งให้คนไทยถือหุ้นแทนในบางธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น หรือธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตว่า หากเข้าช่วยต้องสงสัยต้องตรวจสอบ หรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นบริษัทโนมินีจริง หากพบในเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจต้องถอนการส่งเสริมการลงทุน และลงโทษตามกฎหมาย

"จากการพูดคุยกันเองของภาคธุรกิจไทยที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก ยังไม่พบว่าบริษัทโนมินีลักษณะดังกล่าว" นายนิยมกล่าว

โนมินีเงินซื้อสิทธิที่พักมีนานแล้ว

นายไพโรจน์ วัฒนโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประสบการณ์ตรงที่พบนโนมินี คือต่างชาติมาลงทุนในไทยตามจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ

ภูเก็ต ระยอง ชลบุรี โดยซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือซื้อสิทธิในการเช่าแบบขนาดเล็ก ชื่อทั้งชื่อส่วนบุคคลและบริษัท เกิดในไทยมานาน 20-30 ปีแล้วจนเป็นเรื่องปกติ ส่วนการลงทุนของต่างชาติให้คนไทยถือหุ้นแทน (โนมินี) โครงการใหญ่ อาทิ โรงแรม สวนสนุก เกิดขึ้นยากมาก เนื่องจากกฎหมายของไทยเข้มงวด

"ลักษณะการเข้ามาทำธุรกิจของบริษัทต่างชาติที่เคยเกิดขึ้น อาทิ นักธุรกิจจีนจะซื้อสิทธิจองห้องพักราคาถูกกว่าปกติ ตามโรงแรมแบบเหมาจ่าย 6 เดือนหรือ 1 ปี จำนวน 50 ห้องหรือ 100 ห้อง แล้วนำนักท่องเที่ยวชาวจีนมาพักในโรงแรม แต่ขณะนี้ธุรกิจลักษณะดังกล่าวน้อยลง เพราะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว อย่างปีที่ผ่านมามีนักลงทุนจีนเข้ามาซื้อสิทธิห้องพัก 30

ห้องในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจจีนตกต่ำจึงยกเลิกทั้งหมด” นายไพโรจน์กล่าว

นายไพโรจน์ พานิชย์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้มีทุนจีนเข้ามาเช่าโรงแรมต่างจังหวัดตลอดปีในราคาถูกเพื่อทำทัวร์แล้วเอาคนมาลงเป็นการเลี่ยงการถือครอง ซึ่งกระทบธุรกิจของคนไทย อาทิ การมีบริษัทนอกมีเงินไปลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้การประเมินผลจากการลงทุน และจะมีมาตรการดึงดูดการลงทุนผิดเพี้ยน เพราะจะไม่ทราบว่าคุณทุนไทยมีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจเท่าไร และหากนอกมีเงินเข้ามาลงทุนในไทย จะทำให้อำนาจการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายเป็นของต่างชาติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปตรวจสอบ

เอกชนลุ้นรบ.ประกาศร่วม'ทีพีพี'

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า วันที่ 4 เมษายน จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อกำหนดท่าทีการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่ประชุม ส่วนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ให้ข้อมูลและแสดงท่าทีชัดเจนต่อภาครัฐแล้วว่าจะสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมทีพีพี เพราะมีผลดีมากกว่าเสีย

“ภาคเอกชนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะต้องการให้ไทยมีท่าทีที่ชัดเจนว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ หากมีท่าทีเข้าร่วมชัดเจนจะทำให้นักลงทุนไทยและต่างชาติตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้น เพราะต่างต้องการผลิตสินค้าที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี” นายวัลลภกล่าว

แหล่งข่าวจาก กกร. กล่าวว่า ขณะนี้นักลงทุนญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กำลังติดตามท่าทีของไทยในการเข้าร่วมทีพีพี เพราะส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อเป็นฐานการผลิตขายในไทย และส่งออก หากไทยเข้าร่วมทีพีพีจะทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก

อุตสาหกรรม-มะกันสนลงทุนไทยเพิ่ม

นางอรรชกา สัญญะเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการเดินทางไปชักชวนการลงทุน (โรดโชว์) 4 ประเทศคือ ญี่ปุ่น สหรัฐ รัสเซีย และเบลารุส ว่า ไปโรดโชว์เป็น

รายบริษัท เน้นบริษัทรายใหญ่และพบกลุ่มนักธุรกิจ ทั้งบริษัทแม่ที่ลงทุนอยู่แล้วและต้องการขยายการลงทุน ให้ลงทุนในไทย 9 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ไบโอเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คลัสเตอร์หุ่นยนต์ คลัสเตอร์อากาศยานและชิ้นส่วน และคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร จากการหารือกับเอกชน มั่นใจว่าจะมีบริษัทยื่นขอการลงทุนส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป

นางอรรชกา กล่าวว่า ผลการเยือนญี่ปุ่น 2 จังหวัด คือ จังหวัดฟูกูอิ และจังหวัดโทยาม่า บริษัทชั้นนำของจังหวัดฟูกูอิ มีความต้องการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะบริษัท เซเรน ประกอบกิจการทำเส้นใยสำหรับเบาะนั่งในรถยนต์ สัตว์ส่วนตลาดอยู่อันดับ 1 ของโลก และบริษัท นิกเกะ ผู้ผลิตสารไบโอซิลิกา จากแกลบข้าวเพื่อเป็นส่วนผสมในสิ่งทอ รวมถึงโลหะเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานต่างสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมในไทย

นางอรรชกา กล่าวว่า ส่วนที่สหรัฐโรดโชว์ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์ยานยนต์ และชิ้นส่วน คลัสเตอร์ดิจิทัล และคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม มีการพบหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐ 12 บริษัท ในกลุ่มคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และคลัสเตอร์ ดิจิทัล รวม 3 บริษัท ต่างให้ความสนใจลงทุนในไทย

รัสเซียสนไทยเป็นฐานบุกอาเซียน

นางอรรชกา กล่าวว่า ส่วนการเยือนรัสเซีย บริษัท Group-IB ซึ่งทำธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยระบบไอที สนใจจะใช้ไทยเป็นฐานการเข้าไปทำธุรกิจในอาเซียน จากที่เคยตั้งบริษัทในสิงคโปร์ แต่ได้ปิดตัวลงเนื่องจากต้นทุนสูงเกินไป คาดว่าในเดือนเมษายนนี้ บริษัทจะเดินทางไปศึกษาสู่ทางการลงทุน ส่วนบริษัท SISTEMA ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของรัสเซียมีธุรกิจ 12 กลุ่ม อาทิ โทรคมนาคม เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีทางอวกาศ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค การธนาคารพลังงาน น้ำมัน สื่อสารมวลชน สินค้าเกษตร บริการทางการแพทย์/สุขภาพ สนใจที่จะขยายธุรกิจในกลุ่มอาเซียน

นายอรรชกา กล่าวว่า ส่วนบริษัท FESCO Integrated Transport ซึ่งทำธุรกิจท่าเรือและระบบโลจิสติกส์ มีความประสงค์จะตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อส่งออกไปรัสเซีย รวมทั้งกลุ่ม OJSC Magnet Hypermarket Group ซึ่งมีเครือข่าย 9,800 ซูเปอร์มาร์เก็ตครบวงจร ปัจจุบันมีการนำเข้าข้าว ผลไม้อบแห้ง เข้าไปขาย เห็นโอกาสในการลงทุนผลิตสินค้าอาหารในไทย เพื่อป้องกันตลาดรัสเซีย

นายอรรชกา กล่าวว่า ขณะนี้ผลการเยือนประเทศเบลารุส ได้เยี่ยมชมกิจการ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท MSW ผลิตรถแทรกเตอร์ทางการเกษตร บริษัท MAZ ผลิตรถขนส่ง รถบรรทุก และบริษัท BELAZ ผลิตรถบรรทุกสำหรับเหมืองแร่ ทั้ง 3 รายสนใจขยายตลาดไปประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีความเป็นไปได้ที่จะลงทุนในไทยในเร็ว ๆ นี้

ดันเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค

วันเดียวกัน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะเข้าเยี่ยมตลาดต้องชม ตลาดพืชผักอินทรีย์ ปลอดภัยไร้สารพิษ ภายในโครงการจริงใจ มาร์เก็ต หรือ ตลาดสดเจเจ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี น.ส.พองพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางอริศรา ตันติเวชกุล ผู้ดูแลตลาด ให้การต้อนรับและนำชมแผงจำหน่ายพืชผักสด และอาหารปรุงสำเร็จ โดยนายสุวิทย์ฝากให้ช่วยกันดูแลรักษาตลาดลักษณะนี้ไว้ให้ยั่งยืน เพราะนอกจากจะสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกซื้ออาหารปลอดภัยไร้สารพิษด้วย

นายสุวิทย์กล่าวว่า มาดูสถานการณ์เศรษฐกิจของเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หลังพบปะกันไปเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการบอกถึงปัญหาและโอกาสที่จะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค จึงมารับฟังเพื่อนำไปประสานส่วนกลางว่าจะตอบโจทย์เมืองสร้างสรรคอย่างไร เพราะเชียงใหม่ยังไปข้างหน้าได้อีกและมีโอกาสมาก เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในฐานะเมืองดิจิทัล เมืองนวัตกรรม จะตอบโจทย์การค้าการขายได้อย่างไร รวมถึงปัญหาการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจของชาวต่างประเทศ หรือการเข้ามาของรถจีน และปัญหาพืชผักผลไม้ของเกษตรกรในภาคเหนือ

‘ฉัตรชัย’ยันไม่ขยับราคารับซื้อยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่กรีดยางส่วนใหญ่ โดยเฉพาะภาคใต้ เข้าสู่ฤดูปิดกรีดยางแล้ว ทำให้ไม่มีน้ำยางออกออกสู่ตลาด ขณะนี้สต็อกยางของโลกปัจจุบันไม่มีสูงอย่างที่เคยประมาณการไว้ โดยเฉพาะสต็อกยางของจีน ขณะนี้แทบไม่มียาง ส่งผลให้ราคายางปรับเพิ่ม โดยราคาในประเทศสูงกว่าราคาที่ยูโรบาลรับซื้อในโครงการรับซื้อยาง 1 แสนตันราคา 45 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และราคาเอพีเอมี ราคาสูงกว่า 50 บาท/กก. การปรับเพิ่มของราคายางพาราในประเทศที่สูงกว่าราคารับซื้อ ทำให้รัฐบาลยังไม่ปรับราคารับซื้อยางพาราเพื่อนำตลาดให้สูงขึ้นแต่อย่างใด

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนการส่งมอบยางพาราตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับกลุ่มซิโนเคม จำนวน 2 แสนตัน ประกอบด้วยยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง 5 หมื่นตัน ผลิตไม่เกิน 3 เดือน ส่งมอบยางเฉลี่ยเดือนละ 1.66 หมื่นตัน จะเริ่มส่งได้เดือนแรกเมษายน ขณะนี้ กยท.อยู่ระหว่างรวบรวมยางพารา ยอมรับว่าปริมาณยางช่วงนี้มีไม่มากพอที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มซิโนเคม จึงสั่งการให้ กยท.เร่งทำสัญญารับซื้อยางจากเกษตรกรเพื่อให้ทันส่งมอบ และวันที่ 15 มีนาคมนี้ จะเสนอชื่อนายธีรวิช สุขสะอาด เป็นผู้ว่าการ กยท.คนแรก ให้ ครม.เห็นชอบ และเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมทันที โดยจะมีการประเมินผลการทำงานทุก 6 เดือน

กยท.เร่งซื้อยางเอกชนส่งมอบเงิน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการ ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดน้อย เพราะเข้าสู่ฤดูปิดกรีดยาง ค่าเงินที่อ่อนค่าลง สต็อกยางของโลกมีปริมาณน้อยกว่าประมาณการไว้ และ 3 ประเทศผู้ผลิตยางคือไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ร่วมมือกันลดปริมาณการส่งออกของทุกประเทศในอัตรา 10% หรือเดือนละ 1 แสนตัน ระยะเวลา 6 เดือน หรือลดการส่งออกรวม 3 ประเทศ 6 แสนตัน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคายางสูงขึ้น นายเชาว์กล่าวว่า เดือนมีนาคมนี้ นอกจาก

กยท.จะซื้อยาง 1 แสนตันในราคา 45 บาทต่อกก. เพื่อให้หน่วยงานรัฐนำไปใช้ในประเทศแล้ว ยังต้องซื้อยางพาราเพื่อส่งมอบให้กลุ่มซิโนเคม ของจีน ที่เดิมจะส่งมอบล็อตแรกในเดือนมีนาคม แต่ไทยไม่สามารถรวบรวมยาง 1.66 หมื่นตันได้เพียงพอส่งมอบ จึงขอเลื่อนการส่งมอบเป็นระหว่างวันที่ 20 เมษายน-10 พฤษภาคมนี้ การรวบรวมยางมีปัญหาบ้างเพราะเป็นช่วงที่ปิดกรีดยางน้อย กยท.จึงเร่งทำสัญญากับสถาบันเกษตรกรเพื่อรับซื้อยางในราคาตลาด หากการรับซื้อยางจากเกษตรกรไม่เพียงพอ คาดว่าจะต้องขอซื้อจากผู้ส่งออกเพื่อ กยท.จะไม่ผัดผ่อนส่งมอบตามสัญญา

มท.จีเร่งเบิกงบตำบลละ 5 ล้าน

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน มียอดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการต่างๆ แล้ว 15,736.85 ล้านบาท โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ได้รับอนุมัติแล้ว 121,527 โครงการ เป็นเงิน 36,254.78 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11,946.32 ล้านบาท มีหลายจังหวัดที่เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนมาก เช่น จ.นราธิวาส เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 91.01 ของงบประมาณที่ได้รับ 385 ล้านบาท จ.สกลนคร เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 82.45 ของงบประมาณที่ได้รับ 625 ล้านบาท

นายชยพลกล่าวว่า ที่ผ่านมามีปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการ ปัญหาการกำหนดราคากลาง ปัญหาการรับจ้างงานกรณีผู้รับจ้างในระดับอำเภอมีจำกัด แต่มีปริมาณงานจ้างจำนวนมาก ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่เหลือ ที่ทุกจังหวัดจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเกรงว่าระบบอาจรองรับไม่ทัน ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายจึงจำเป็นต้องทำการก่องหนี่ผูกพัน โดยการจองเงินในระบบ (PO) ไว้ก่อนในทุกๆ โครงการ ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ แต่ละพื้นที่ลงไปกำกับติดตาม ตรวจสอบดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ขบ.เผยแก้ร้องเรียนแท็กซี่แล้ว

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีรถแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร ว่า เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน จะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามดำเนินการทันที ขณะนี้ทุกข้อร้องเรียนดำเนินการไปแล้ว 80% ยังอยู่ระหว่างการติดตาม หรือมีเบาะแสที่ไม่ชัดเจน ประมาณ 20% อาทิ ผู้โดยสารถ่ายคลิปมา แต่ไม่ทราบเลขทะเบียนรถหรือหมายเลขประจำตัวคนขับ จึงขอเรียนว่าหากผู้โดยสารพบความผิดปกติ ทั้งรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะอื่นๆ ให้แจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หากแจ้งหมายเลขทะเบียนรถหรือหมายเลขประจำตัวคนขับสามารถดำเนินการได้ทันทีภายใน 1 วัน แต่กรณีที่เป็นรถเช่าของสหกรณ์ หรือไม่ใช่รถของคนขับเอง อาจต้องใช้เวลาตรวจสอบ 2-3 วัน

“ปัจจุบันกรมการขนส่งฯมีมาตรการเข้มข้นในแก้ปัญหา ทั้งจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สำคัญ อาทิ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ บีทีเอส อนุสาวรีย์ชัย แยกราชประสงค์ ตั้งแต่ 16.00-22.00 น.โดยทำงานร่วมกับทหาร ตำรวจ กทม. ท่าอากาศยาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร” นายสนธิกล่าว

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ท่ามาหากิน

วันที่: จันทร์ 14 มีนาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5259

Col.Inch: 15.95

Ad Value: 35,090

หน้า: 10(ขวา)

PRValue (x3): 105,270

คลิ๊ป: สล

ภาพข่าว: ครบรอบ 41 ปี

